
sþ. 623. Fyrirspurn [314. mál]
til samgönguráðherra um framkvæmdir við Reykjanesbraut.

Frá Jóhanni Einvarðssyni.

1. Hefur verið könnuð hagkvæmni þess að tvöfalda Reykjanesbraut milli Hafnarfjarðar og
Keflavíkur og það borið saman við hagkvæmni þess að leggja rafknúna járnbraut milli
þessara staða?

2. Eru uppi áætlanir um að lýsa helstu gatnamót á Reykjanesbraut?
3. Er fyrirhugað að leggja slitlag á "axlir" Reykjanesbrautar?


